



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ  
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำจะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ภายหลัง ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบได้อีกครั้ง ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ [www.dwr.go.th](http://www.dwr.go.th) หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หรือ <https://dwr.thaijobjob.com> นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่และอัตราการแพร่ระบาดสูงขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสอบ และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก จึงเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะสงบไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบได้อีกครั้ง ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ [www.dwr.go.th](http://www.dwr.go.th) หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หรือ <https://dwr.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายภาตล ดาวรกฤชรัตน์)  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ